



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG SÁU 2024

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Một năm học tuyệt vời vừa kết thúc, tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ không ngừng của quý phụ huynh. Đồng hành cùng nhau là cách tốt nhất để phát triển năng lực học tập và kỹ năng xã hội của học sinh, giúp các em trở thành những công dân trách nhiệm và những nhà lãnh đạo trong tương lai.

Trong suốt năm học, các giáo viên đã rất tận tụy đảm bảo tất cả học sinh đều tiến bộ theo các Mục tiêu Học tập Toàn diện của Trường bao gồm:

- Thành tích Học tập
- Công dân Tích cực và Có Trách nhiệm
- Giao tiếp Tự tin
- Tư duy phản biện
- Hiểu biết về công nghệ



Hành trình này sẽ tiếp tục khi chúng ta bước vào giai đoạn tiếp theo của việc kiểm định đến từ Hiệp hội các trường học, đại học và cao đẳng khu vực phía Tây Hoa Kỳ (WASC) bao gồm việc nộp báo cáo tự đánh giá chi tiết cũng như đón tiếp một số đại diện của WASC đến thăm trường. Quá trình này đảm bảo rằng SIS Nam Sài Gòn tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế.

Một vài lưu ý để chuẩn bị cho năm học 2024-25:

- Buổi định hướng cho học sinh và phụ huynh Mẫu giáo mới: Thứ Sáu, ngày 02/08/2024
 - Nhà trường kính mời tất cả học sinh và phụ huynh mới nhập học từ lớp Mẫu giáo Mầm non đến lớp dự bị Tiểu học đến trường từ 9:30-11:00 để gặp gỡ giáo viên, tham quan lớp học và làm quen với trường. Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý vị, để biết thêm thông tin tham gia vui lòng liên hệ với Văn phòng nhà trường qua email: office@saigonsouth.sis.edu.vn hoặc điện thoại: 28 7301 3777 trước ngày 31/07/2024 để nhà trường có thể sắp xếp.
- Ngày tựu trường: Thứ Hai, ngày 05/08/2024
 - Danh sách lớp sẽ được dán tại sảnh và toàn bộ nhân viên và giáo viên sẽ tập trung tại Sân trường từ 8:00 để chào đón học sinh vào năm học mới.

Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các gia đình của SIS, chúng tôi rất cảm kích khoảng thời gian quý vị đồng hành cùng chúng tôi. Những đóng góp của quý vị cho cộng đồng trường đã giúp chúng tôi phát triển hơn. Chúng tôi rất mong đợi và sẵn sàng tiếp tục cuộc hành trình cùng nhau trong thời gian tới.

Kính chúc quý phụ huynh và gia đình có một kỳ nghỉ hè an lành và vui vẻ.

Robert Madden - Hiệu trưởng

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG SÁU 2024

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Trong tháng Sáu, chúng ta đã kỉ niệm cột mốc quan trọng trong con đường học vấn của các em học sinh. Những học sinh Trung học cơ sở đã thành công hoàn thành chương trình học và sẵn sàng cho bậc học tiếp theo, chương trình Trung học Phổ thông đầy thử thách. Các học sinh IGCSE 2 đã chinh phục



các bài thi Cambridge. Các học sinh cuối cấp không chỉ xuất sắc tốt nghiệp mà còn được đảm bảo suất học tại các trường danh tiếng để theo học bậc đại học. Những thành tích này là minh chứng cho sự chăm chỉ và tận tụy của học sinh cũng như các tiêu chuẩn học tập cao mà chúng tôi luôn duy trì tại trường.

Cảm xúc hiện tại của chúng tôi là buồn vui lẫn lộn khi phải nói lời tạm biệt với những học sinh sắp ra trường đồng thời chào đón những học sinh mới. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có nhiều niềm tin vào tương lai: tin rằng những học sinh sắp ra trường chắc chắn sẽ thành công và tin tưởng rằng những học sinh mới sẽ nhanh chóng hòa nhập vào một ngôi trường luôn đầy nhiệt huyết và sẵn sàng chào đón các em.



Chúng tôi tự hào về cộng đồng mà chúng tôi đã xây dựng tại SIS @ Nam Sài Gòn và chúng tôi mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng phát triển với quý phụ huynh vào tháng 8.

Chúc các em học sinh có một kỳ nghỉ hè an toàn và thư giãn.

Joshua Lowery – Phụ trách học vụ (Khối Trung học)



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG SÁU 2024



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Năm học 2023 – 2024 vừa kết thúc và thực sự là một năm học đáng nhớ!

Học sinh ở khối Mẫu giáo đã trưởng thành rất nhiều về mặt học thuật, thể chất và kỹ năng xã hội. Những học sinh ban đầu không hiểu tiếng Anh đã dần trở nên tự tin hơn để làm theo chỉ dẫn của giáo viên và học cách làm việc nhóm, tương tác và chia sẻ với các bạn cùng lớp. Các em đã có một hành trình dài và sẵn sàng bước tiếp trên con đường học tập.

Sau quãng thời gian học tập chăm chỉ, trải qua những bài đánh giá và những buổi tập luyện cho buổi biểu diễn cuối năm, các em xứng đáng có một kỳ nghỉ xả hơi. Chúng tôi rất mong các em sẽ có nhiều kỷ niệm trong kỳ nghỉ hè. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã là một phần thiết yếu trong việc giáo dục con em. Thay mặt toàn thể giáo viên khối Mẫu giáo, chúng tôi chúc quý phụ huynh và gia đình một kỳ nghỉ an toàn và vui vẻ. Chúng tôi rất mong đợi được gặp lại tất cả quý vị vào tháng Tám!

Barbara Borberly
Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo)

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Năm học 2023-2024 đã khép lại một cách rực rỡ với Buổi biểu diễn và Lễ tốt nghiệp cuối năm được tổ chức tại Nhà hát Thành phố vào ngày 22 tháng 6. Các học sinh đã có rất nhiều niềm vui, và phụ huynh đã được chứng kiến những màn biểu diễn và tài năng của học sinh ngoài việc học tập trên lớp. Chúng tôi rất hào hứng vinh danh các học sinh chăm chỉ bằng những giải thưởng vì những nỗ lực của các em trong suốt năm học.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức tiệc tốt nghiệp và chia tay cho học sinh Trung học Phổ thông tại hội trường mới được nâng cấp. Với một địa điểm tuyệt vời như vậy, chúng tôi mong đợi sẽ tổ chức nhiều hoạt động và màn biểu diễn của trường trong tương lai.

Chúng tôi chúc tất cả các học sinh có một kỳ nghỉ hè thật tốt đẹp và mong được gặp lại các em vào tháng Tám.

Donovan Neethling – Phó Hiệu trưởng





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG SÁU 2024



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Để tổng kết lại năm học, chúng tôi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến các em học sinh và gia đình vì sự gắn kết và hỗ trợ không ngừng trong thời gian vừa qua. Sự đồng hành của quý vị đã góp phần cho một năm học thành công vang dội.

Chúng tôi vẫn luôn khuyến khích học sinh tiếp tục học tập trong kỳ nghỉ hè bằng việc phát triển các kỹ năng đọc viết và tiếng Anh của mình. Trong chương trình RAZ-Kids, học sinh có thể truy cập vào thư viện sách phong phú theo cấp độ và các hoạt động đọc tương tác mọi lúc, mọi nơi. Với hơn 500 cuốn sách ở nhiều cấp độ khác nhau, RAZ-Kids giúp học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng đọc, đảm bảo các em chuẩn bị tốt cho năm học tiếp theo.

Ngoài ra, học sinh có thể sử dụng tài khoản NEO của mình để tham gia vào trải nghiệm học tập được cá nhân hóa, nâng cao kỹ năng đọc hiểu của các em. Đọc sách hàng ngày là một cách tuyệt vời để duy trì và phát huy những tiến độ trong kỹ năng đọc viết đã đạt được trong năm nay.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn vì một năm học tốt đẹp và chúc các em học sinh có một mùa hè tuyệt vời!

Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học)

Kính chào Quý Phụ huynh,

Chắc hẳn Quý Phụ huynh đã có một buổi trưa ấm cúng, đáng nhớ cùng với con em mình tại buổi Lễ cuối năm được Nhà trường tổ chức trang trọng tại Nhà hát Thành Phố vào thứ bảy vừa qua.

Vào tuần cuối tháng 6, chương trình Song ngữ có tổ chức buổi Lễ Tốt nghiệp – Tri ân tại Hội trường, học xá Nam Saigon. Buổi Lễ đặc biệt dành cho Phụ huynh và Học sinh cuối cấp, lớp 5 & lớp 9.



Nhà trường xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành và tin yêu của Phụ huynh trong suốt một năm học. Nhà trường mong rằng ngoài những hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm thì không khí của những lễ hội cũng sẽ giúp các em lưu lại những kỉ niệm đáng trân trọng.

Mến chúc Quý Phụ huynh cùng các em Học sinh có một mùa hè thật vui tươi và ý nghĩa!

Vương Ý Bình – Phụ trách chương trình Tiếng Việt